

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

.....

ผู้มาประชุม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑	นายเอนก แก้วไทรคู	ประธานสภา อบต.ลานตากฟ้า
๒	นายประมวน พูนนายม	รองประธานสภา อบต.ลานตากฟ้า
๓	นายวิริยะ สีนเกษม	เลขาธิการสภา อบต.ลานตากฟ้า
๔	นายทองหล่อ แถมยงค์	สมาชิกสภา
๕	นายนิธิกร เนียมแสง	สมาชิกสภา
๖	นายธีปกร ทองแก้ว	สมาชิกสภา
๗	นายเมธา กิจทวี	สมาชิกสภา

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑	นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว	นายก อบต.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน ๖ คน สมาชิกสภาฯ ไม่มาประชุมจำนวน - คน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑ คน ครอบงำประชุม นายเอนก แก้วไทรคู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน  
ที่ประชุม

ไม่มี  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

๑. ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.

มติที่ประชุม	๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ชุดที่แล้ว) ได้มีมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ โดยตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ ประชุม
มติที่ประชุม	รับทราบและพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมี มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง
รับรอง	๕ เสียง
ไม่รับรอง	- เสียง
งดออกเสียง	๑ คน (นายเอนก แก้วไทรคู)
ประธาน	๒. ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ครั้งแรก เมื่อวันที่ จันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ว่าถูกต้อง หรือมีสิ่งใดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ โดยตรวจสอบองค์ประชุม แล้ว ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม	รับทราบและพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมี มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง
รับรอง	๕ เสียง
ไม่รับรอง	- เสียง
งดออกเสียง	๑ คน (นายเอนก แก้วไทรคู)
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธาน ที่ประชุม	กระทู้ถาม ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธาน ที่ประชุม	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธาน ที่ประชุม	เรื่องที่เสนอใหม่ ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ ประธาน	เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ขอเสนอคำแถลง

นโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าเพื่อให้สภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้ารับทราบนโยบายของนายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลานตากฟ้าชี้แจงข้อกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม  
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาบรรจุ  
เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้  
ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปราย  
ร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็น  
ประเด็นๆ ไป

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้ง  
ในทางสนับสนุนและคัดค้าน ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและ  
ความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้  
สำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปราย  
ถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อ  
ซักถาม หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก ผู้บริหาร  
ท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับ  
ไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าแถลงนโยบาย  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายวรชัย วัฒนกรแก้ว  
นายก อบต.ลานตากฟ้า

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า และ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ  
กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘  
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลานตากฟ้า ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลลานตากฟ้า ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาด้านศักยภาพ  
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่  
และอำนวยความสะดวกในชุมชน โดยจะดำเนินการกิจกรรมโครงการดังนี้

๑.๑ การคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ

- ทางบก ดำเนินการสำรวจถนนในตำบลที่อยู่ในความดูแล  
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าทุกสาย ทุกประเภท  
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์  
สองข้างทางโดยการตัดหญ้า กิ่งไม้ หรือวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม ติดตั้งป้ายบอก  
ทางและป้ายอื่นๆ รวมทั้งเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณเตือนต่างๆ  
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองต่างๆ ให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว  
ของการคมนาคม ก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันถนนทรุดตัว เป็นต้น สำหรับ  
ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานราชการอื่นหรือภาคเอกชน  
จะได้ประสานเพื่อให้หน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนนั้นๆ ทราบปัญหา  
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป

- ทางน้ำ ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษจากบ่อกุ้งและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมในคูคลองสายต่างๆ ภายในตำบลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าให้ลดลงและหมดไป รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหามลพิษจากบ่อกุ้งและวัชพืชขึ้นปกคลุมในลำคลองต่างๆ อีก โดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชในคูคลองเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษจากบ่อกุ้งและวัชพืชในคูคลองที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานราชการนั้นๆ ตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดูแลสภาพคลองที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าไม่ให้ตื้นเขินโดยการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้คูคลองในการสัญจรได้สะดวก เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและในช่วงฤดูฝนสามารถช่วยให้น้ำไหลระบายได้อย่างรวดเร็วเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยในตำบลอีกด้วย

#### ๑.๒ น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

- จัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนที่สะอาด เพียงพอ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างท่อถึงประปา การขยายเขตท่อเมนประปาเพื่อจ่ายน้ำประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาบ่อบาดาล ท่อประปาและท่อเมนประปาให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตการจ่ายน้ำประปาในบริเวณที่ประชาชนมีความต้องการ

#### ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่าง

- ดำเนินการสำรวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามถนนสาธารณะสายต่างๆ และจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการก่ออาชญากรรมได้ รวมทั้งซ่อมบำรุงโคมไฟเพื่อให้มีไฟส่องสว่างตลอดในเวลากลางคืน

๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจะดำเนินการกิจกรรมโครงการดังนี้

๒.๑ การสาธารณสุข มุ่งเน้นการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบล โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและทั่วโลก อยู่ในขณะนี้ การควบคุมและระวังโรคติดต่อต่างๆ เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสถานที่สาธารณสุขประโยชน์ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน สนามเด็กเล่น ศาลาที่พักผู้โดยสาร เป็นต้น จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการหยอดทรายอะเบท การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นน้ำยาเคมีโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควัน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า รวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดด้วย รวมทั้งป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้หวัดนก เป็นต้น การส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าให้สามารถขับเคลื่อนสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในตำบลลานตากฟ้า

๒.๒ การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในตำบลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและป้องกันปัญหาสังคม ลดปัญหาความรุนแรงในสังคม สร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขในชุมชน เช่น โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม การส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น จัดตั้งกลุ่มกีฬาและสันทนาการต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

๒.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีจำนวนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด การจัดตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลต่างๆ การฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้งตามแหล่งชุมชนหรือสถานที่สำคัญ เป็นต้น

๒.๔ จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

๓. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของชุมชน ซึ่งครอบคลุม กิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บ้าน การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน เป็นต้น

๔. นโยบายการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ด้านการศึกษา ทักษะและวิชาการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมให้สามารถเข้าใจหลักธรรมคำสอนและสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นได้ โดยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถรองรับและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา เป็นต้น ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น สนับสนุนภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เช่น ประชาชนชาวบ้าน วิถีชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

๕. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างถนนและสถานที่สำคัญต่างๆ ในตำบล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมโครงการ เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมหมู่บ้านตำบล การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ การสำรวจพื้นที่การประชาสัมพันธ์ถึงหน้าที่ของประชาชนและผู้ประกอบการในการเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ วิธีการหารายได้รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี การปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ การให้บริการแก่ประชาชนโดยจัดให้มีการบริการทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง การซ่อมแซมสาธารณูปโภคในวันหยุดราชการ เป็นต้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ เช่น ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งที่จอดรถ



พิการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ป้ายประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลการให้บริการต่างๆ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น

จึงแนบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าให้  
ทราบโดยทั่วกัน

ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอย่างไรหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเพิ่มเติมจึงขอปิดการประชุม

เลิกการประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

ลงชื่อ      วิริยะ   สินเกษม                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวิริยะ   สินเกษม)

เลขานุการสภา อบต.ลานตากฟ้า

ลงชื่อ      ทองหล่อ   แถมยงค์

(นายทองหล่อ   แถมยงค์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ      เมธา   กิจทวี

(นายเมธา   กิจทวี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ      ธีปกร   ทองแก้ว

(นายธีปกร   ทองแก้ว)

กรรมการฯ/เลขานุการ

ลงชื่อ      เอนก   แก้วไทรคู

(นายเอนก   แก้วไทรคู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า